



รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2550 ประจำวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

★ **เปิดประชุม** เวลา 15.00 น. โดยนายสโมสรฯ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์: วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกหลายท่านกลับมาเยือนสโมสรฯ หลังจากที่ห่างหายไปนาน และวานนี้มีการอบรมการเตรียมวิทยากรของสโมสรฯ ครั้งแรกสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพูดระยะสั้น โดยมี ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจะมีการฝึกการทำงานเป็นทีมย่อยเมื่อสโมสรฯ จัดการฝึกอบรมดังกล่าว

★ **พิธีกร** โดย คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์: วันที่ 16 ที่ผ่านมาเป็น “วันครูแห่งชาติ” ประเทศไทยได้จัดงานเพื่อระลึกถึงพระคุณและเชิดชูเกียรติแก่คุณครูที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามอย่างมากในการให้ความรู้แก่ศิษย์ จากนั้นกล่าวถึงสโมสรฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 โดย อ.ไมตรี ขาดิบบุรุษ และคณะบุคคลหลากหลายอาชีพ เพื่อให้สมาชิกฯ มีทักษะการฟัง การคิดและการพูดที่ดีกว่า อธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆ บนแท่นพูดและความหมายของตราสัญลักษณ์บนผืนธงสโมสรฯ การฝึกพูดในแต่ละสัปดาห์มี 3 วาระ ได้แก่ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการฝึกการประเมิน จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย คุณสัมพันธ์ โยธกุลสิริ: การฝึกการพูดแบบฉับพลันมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งผู้พูดมักได้รับคำถามอย่างฉับพลันเมื่อมีโอกาสประชุมกับผู้บริหาร ทำให้เราต้องมีความรู้รอบตัวอย่างมาก จึงต้องเป็นนักอ่าน นักฟัง นักพูด และมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม แนะนำสัญญาณไฟและเวลาในการตอบคำถามโดยใช้เวลา 2 นาที +/- 30 วินาที ใน Popular vote สำหรับผู้ฟังในการให้คะแนนผู้ตอบคำถาม

คำถามที่ 1 “หากสามารถขอพรวิเศษได้ 1 ข้อที่ดลบันดาลให้ท่านได้ 1 เรื่อง ท่านจะขอพรวิเศษเรื่องอะไร เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์: ผู้พูดจะขอพรว่าให้ตนเองเป็นสุขจนถึงวันสุดท้าย ดังนั้น ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดก็ตามก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุข และจะบอกลูกหลานว่าหากถึงเวลานั้นแล้ว ไม่ต้องมาต่ออายุให้

คำถามที่ 2 “นโยบายก่อสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาล ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร?” ผู้ตอบ คุณกานต์นลิท วงศ์โพธิ์ขุ่ม: ไฟไหม้ 100 ครั้งไม่เท่าเสียพนันครั้งเดียว ผู้พูดไม่เห็นด้วยและคัดค้านนโยบายนี้ ผู้ที่อยากให้มีคาสีโนจะอ้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาบังหน้า เพราะเป็นผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม ผู้พูดไม่เห็นประโยชน์ของการมีคาสีโน ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดไทยมีคาสีโนแล้วก็ไม่เห็นความเจริญ แต่ผู้ที่อยากให้มีก็กลับไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งต่างจากบ้านเรามากเพราะเขามีกฎหมายที่สามารถควบคุมได้ และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาไทยมากอยู่แล้วจนอยากให้ชะลอการเข้ามาและให้เลือกนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ควรส่งเสริมอบายมุขมาทำลายชาติ

คำถามที่ 3 “ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดของท่านในวัยเด็กที่ไม่เหมาะสม แล้วท่านอยากกลับไปแก้ไข?” ผู้ตอบ คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์: ผู้พูดในวัยเด็กเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ขี้ใจน้อย ร้องไห้เก่ง หากย้อนกลับไปได้ อยากเป็นเด็กดีของพ่อแม่ แต่ในความเป็นจริงเราย้อนกลับไปไม่ได้ สิ่งที่ได้ทำคือเวลานี้ ให้อดคิดเป็นบทเรียนเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเด็กรุ่นต่อไป

คำถามที่ 4 “ชาวดารวจินที่มาจากไทยแล้วถูกหลอกไปทำงาน มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยหรือไม่ ?”

ผู้ตอบ คุณดวงแข แซ่ตั้ง: ทุกชาวที่ออกมาจะมีผลต่อประเทศไทยแน่นอน และคิดว่าคนที่มาหลอกกันได้อาจเป็นคนชาติเดียวกัน เศรษฐกิจทุกวันนี้แย่ ทุกคนล้วนอยากมีเงิน จึงรู้สึกเป็นห่วงหากประเทศไทยปล่อยปละละเลย จะทำให้ภาพพจน์ประเทศแย่ลงทุกวัน

★ **ผู้ประเมินการฝึกการพูดแบบฉบับพลัน** โดย **คุณฉัตรชัย ตรีอารยะพงศ์:** ผู้ประเมินฯ ขึ้นชมสมาชิกฯ อาวุโสที่เป็นต้นแบบการประเมินการฝึกการพูดทำให้สมาชิกฯ ทราบแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ในวันนี้ ประธานฝึกการพูดแบบฉบับพลันมีบุคลิกและปรากฏกายยอดเยี่ยม มีประสบการณ์มากเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ชี้แจงกติกาถูกต้องครบถ้วน คำถามทันสมัย แนะนำเพิ่มเติม กล่าวถึงประโยชน์การฝึกพูดฉบับพลันเพิ่มขึ้น และการกล่าวนำไม่ควรเอ่ยถึงด้านลบ เช่น อาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือภาพลักษณ์ด้านกายภาพ เป็นต้น ผู้ตอบทุกท่านผ่านเกณฑ์ข้อแรกโดยสามารถตอบได้ภายในเวลาที่กำหนดและตอบคำถามได้ดี โดยเฉพาะท่านที่ 2 ที่ตอบได้ตรงประเด็นเหมาะสมกับบุคลิก และเนื้อหาชัดเจนครบถ้วน แนะนำเพิ่มเติม บางท่านไม่ต้องออกตัวกับผู้ประเมิน..555 บางท่านอารมณ์บทยาวเกินไปและไม่ต้องทวนคำถามก่อนตอบ บางท่านดูเกร็งไปบ้างเมื่ออยู่บนเวที

★ **5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก** เรื่อง “การรักษา 30 บาท รักษาทุกที่” โดย **คุณวิชาญ ศรีตั้ง:** ผู้พูดกล่าวว่าประสงค์ใช้สิทธิ์ประกันสังคมสำหรับรับบริการรักษาความเจ็บป่วยแต่ไม่ได้เนื่องจากสิทธิ์นี้ให้สำหรับผู้เป็นลูกจ้าง แต่ผู้พูดเป็นเจ้าของกิจการจึงได้ใช้สิทธิ์ 30 บาทแทน มีประสบการณ์ที่ไปใช้บริการตามสิทธิ์ที่โรงพยาบาลพบว่ามีการให้บริการมากได้รับบริการตามขั้นตอนตั้งการประเมินอาการจนกระทั่งได้พบแพทย์และรับยา แต่ก็รอค่อนข้างนาน

★ **3 นาที แห่งความหรรษา นำพาความสุข** เรื่อง “ใครกันแน่?” โดย **คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ:** ชาย 3 คนเป็นเพื่อนรักกันได้นัดพบปะเพื่อรำลึกถึงกัน ผ่านไปประยะหนึ่งก็เริ่มพูดคุยซึ่งดีซึ่งเด่นกันว่าเมียใครโง่ที่สุด..!! ชายคนแรกบอกว่าเมียฉันนี่แหละ..ไปซื้อผงซักฟอกที่ร้าน ที่กล่องเขียนว่า เปิดที่นี่ เมียฉันถามว่า ไปเปิดที่บ้านได้ไหม..ชายคนที่สองก็ว่าเมียฉันโง่กว่า ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกให้ไปรับยาที่ช่องสาม เธอก็นั่งรถไปที่อาคารมาสินนท์โน้นเลย..!! ชายคนที่สามก็ว่า เมียฉันนี่แหละโง่ที่สุด..บอกว่าท้อง..ไปตรวจแล้ว หมอก็บอกว่าท้องจริง ๆ พวกแกก็คิดดูสิ..ฉันเป็นหมันแล้วเมียฉันจะท้องได้อย่างไร..!! สรุปแล้ว..ใครกันแน่ที่...!!! 555..

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณดวงแข แซ่ตั้ง:** วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ **รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว:** มีผู้ฝึกขึ้นบทเตรียมตัว 2 ท่าน

♡ **บทที่ 6 การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน** เรื่อง “กระบวนทัศน์” โดย **ดร.สุตปฐพี เวียงสี:** อยากรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้ ให้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา กระบวนทัศน์แปลว่า ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ยกตัวอย่างชาติที่แต่เดิมเป็นชาวจีนแต่เปลี่ยนเป็นชาติที่แซ่เยิ่นและใส่น้ำตาล กระบวนทัศน์ใช้เป็นมุมมองในการพิจารณาโลกในการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ เช่น สังคมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แบ่งเป็น 5 ยุค ได้แก่ 1) ยุคดึกดำบรรพ์ ที่มีตัวแทนติดต่อกับผู้มีอำนาจที่มองไม่เห็นอย่างการทรงเจ้าเข้าผี 2) ยุคโบราณ เริ่มมีกฎเกณฑ์โดยเกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น 3) ยุควัตถุนิยม เชื่อในกฎเกณฑ์แต่ยังแสวงหาความสุขเกิดวัตถุนิยม 4) ยุคสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์เริ่มมีบทบาท มีการทดลองอย่างมีเหตุมีผล และ 5) ยุคใหม่ (หลังนวยุค) เป็นยุคปัจจุบันที่มนุษย์มีอัตตาตัวตน ไม่เชื่อสิ่งใด ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย **อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ**

♡ บทที่ 6 การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน เรื่อง “ผู้ต้องขังเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีแตกต่างกันอย่างไร” โดย **คุณบุษกร ภิระบรรณ**: ประเด็นดาราสาวที่เข้าสู่เรือนจำด้วยข้อหาฉ้อโกงประชาชนฯ ที่ต่อมาศาลไม่สั่งฟ้องและได้รับการปล่อยตัวในภาพที่ประชาชนเห็นว่าย่างคงไว้ผมยาวและแต่งหน้าได้ ผู้พูดกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์จากกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยสรุปว่า ผู้ต้องหาในคดีอาญาหากยังไม่ถูกตัดสินว่าคดีถึงที่สุดให้ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิด และการควบคุมทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้หลบหนี การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาดและระหว่างพิจารณาคดีจึงแตกต่างกัน เช่น เสื้อผ้า ทรงผม การเยี่ยมของญาติ เป็นต้น แต่ที่เหมือนกันคือ ได้ผ้าห่มคนละ 3 ผืนเท่ากัน ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย **คุณลัดดา อัครานุรักษ์**

★ ผู้ประเมินทั่วไป โดย **อ.ดารณี คงมัน**: วันนี้ผู้พูดแบบเตรียมตัวทั้ง 2 ท่าน เตรียมความพร้อมมาอย่างดี สำหรับ **คุณบุษกร ภิระบรรณ** ปรากฏกายได้สง่างาม แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อย ทักที่ประชุมถูกต้อง คำนำน่าสนใจ ลำดับเนื้อเรื่องดีเข้าใจง่าย ไม่เครียด และสรุปได้ดี ใช้ทักษะการพูดในบทที่ 3-5 โดยเฉพาะภาษากายดีมาก แนะนำเพิ่มเติม การทักที่ประชุมให้หันหน้าและสบตาผู้ฟังด้วยจะสง่างามขึ้น สำหรับผู้พูดแบบเตรียมตัว **ดร.สุตปฐพี เวียงสี** ปรากฏกายสง่างาม ทักที่ประชุมถูกต้อง การพูดมีโครงสร้างสุนทรพจน์ชัดเจน พูดและเชื่อมโยงได้ราบรื่นพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้ผู้ฟังเข้าใจและติดตามได้ตลอดแม้เป็นเรื่องที่ยาก มีการใช้คำที่ไพเราะ ชื่นชมนายกสโมสรฯ เปิดประชุมตรงเวลา พร้อมกล่าวต้อนรับทักทายสมาชิกฯ ที่ห่างหายจากสโมสรฯ นาน รวมถึงเล่ากิจกรรมของสมาชิกฯ ที่จะนำไปสู่กิจกรรมคุณภาพของสโมสรฯ ที่เพิ่งผ่านมามาวันนี้ด้วย พิธีกรกล่าวทักที่ประชุมถูกต้อง กล่าวถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุมได้ถูกต้อง และมีเสียงสูง-ต่ำ หนัก-เบาประกอบการพูดเหมาะสม แนะนำเพิ่มเติม ออกเสียงบางคำให้ชัดเจน เช่น ฉบับพลัน (ไม่ใช่ ฉบับพัน) เป็นต้น ผู้ประเมินการฝึกการพูดแบบฉบับพลันทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมแม้จะไม่สะดวกมาร่วมประชุมได้บ่อยครั้งแต่ก็ให้คำแนะนำทำให้ผู้พูดมีกำลังใจขึ้นมาก ผู้พูดรายการ 5 นาที มีสาระฯ เป็นผู้ที่มีความพยายามมาก แต่มีการพูดเนื้อเรื่องและสรุปไม่สอดคล้องกัน ทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อ ผู้พูดรายการ 3 นาที ھرรหหหฯ เล่าเรื่องได้สนุกสนาน

★ ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

- ♡ ผู้ตอบคำถามฉบับพลันดีเด่น: รางวัลถ้วยแก้ว พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD: **คุณกานต์นลิท วงศ์โพธิ์ชุ่ม**
- ♡ ผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกการพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
6	ดร.สุตปฐพี เวียงสี	ผ่าน	รางวัลปรบมือ
6	คุณบุษกร ภิระบรรณ	ผ่าน	รางวัลปรบมือ

♡ ผู้พูดแบบเตรียมตัวดีเด่น: **ดร.สุตปฐพี เวียงสี** และ **คุณบุษกร ภิระบรรณ**

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: **คุณลัดดา อัครานุรักษ์**

- ★ ผู้รายงานคำฟุ่มเฟือย โดย **คุณตรุณี วงศ์รัตนธรรม**
- ★ ผู้รายงานการใช้เวลา โดย **คุณหอม อาณาจักรทองคำ**
- ★ ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้: -
- ★ ปิดประชุม: เวลา 17.17 น.
- ★ เรียบเรียง / รายงาน โดย **คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์**

ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก ๆ ท่าน

ข่าวและประชาสัมพันธ์

★ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์ แจ้ง

- เชิญชวนสมาชิกฯ ร่วมงานครบรอบ 28 ปี สโมสรฝึกการพูดเชียงราย วันเสาร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 โดยพักค้าง 1 คืน และกลับถึงเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 26 ช่วงบ่าย สามารถเข้าประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯ ต่อได้ แจ้งความประสงค์ร่วมงานได้ที่เลขาฯ หรือไลน์กลุ่มของสโมสรฯ

- ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เป็นต้นไป สโมสรฯ จะเก็บค่าลงทะเบียนประชุมประจำสัปดาห์เป็น 120 บาท/ท่าน จากเดิมที่เก็บ 100 บาท/ท่าน เนื่องจากโรงแรมแจ้งปรับค่าบริการ หากสมาชิกฯ สมัครทำหน้าที่ในเว็บไซต์เอง สโมสรฯ ลดค่าลงทะเบียนให้ 20 บาท สมาชิกฯ จ่ายเงินเพียง 100 บาท

- เชิญชวนสมาชิกฯ สนับสนุนค่าดูแลโดเมนของเว็บไซต์ โดยสโมสรฯ จัดทำเป็นกรอบโฆษณาที่สามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนได้ มีทั้งหมด 6 กรอบ อัตรากรอบละ 1,000 บาท/ปี สามารถแจ้งความจำนงการสนับสนุนได้ที่ **คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม** ตลอดเวลา

- เชิญชวนสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองน่าน วันที่ 12-14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ในโอกาสนี้ ท่านนายกสโมสรฯ จะดูแลค่าธรรมเนียมรถตู้และค่าน้ำมันตลอดการเดินทาง ดังนั้น สมาชิกฯ ที่ไปทัศนศึกษาด้วยกันมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าที่พักและค่าอาหาร สมาชิกฯ แจ้งความประสงค์ที่จะไปทัศนศึกษาด้วยกันได้ที่เลขาฯ และไลน์กลุ่มของสโมสรฯ

- มีการอบรมบรรยายโดย **ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์** ให้แก่สมาชิกฯ เพื่อฝึกเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตรฝึกการพูดระยะสั้นของสโมสรฯ ให้แก่ผู้สนใจภายนอก โดยจัดเป็นทีมและแบ่งงานกันเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติเหมือนกัน

- ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการฯ สมัยที่ 50 ครั้งที่ 5/2567-8 เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 เรื่อง **คุณสมบัติและเนื้อหารายการ “เล่าสู่กันฟัง/บรรยายพิเศษ แนวทางสำหรับผู้พูดบทสาธิตการพูดแบบเตรียมตัว และคุณสมบัติและเนื้อหาสำหรับผู้ที่จะฝึกการพูด “5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก”** ซึ่งทีมเลขาฯ จะแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบทางไลน์กลุ่มของสโมสรฯ ต่อไป

- เชิญชวนสมาชิกฯ ทำหน้าที่ในการประชุมสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของสโมสรฯ หรือแจ้งที่เลขาฯ ได้

★ ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครูทุกท่าน

♡ สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรฯ ได้ทางเพจ Facebook ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

♡ และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>